



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กองคลัง (กลุ่มงานบริหารงบประมาณ) โทร. ๕๐๓๒๔

ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๙๐๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินกันเหลือมปี)

เรียน

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๐๐๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีฯ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วน ของรายจ่ายที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เร่งรัดการก่อนนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว นั้น

ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยยังคงมีรายการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินกันเหลือมปี) ที่ยังไม่ได้นำดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ซึ่งอยู่ในเอกสารสำรองเงิน และรายการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยล่าช้า ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินกันเหลือมปี) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเงินงบประมาณไม่ตกพับไปโดยผลของกฎหมาย จึงกำชับให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างรายการที่อยู่ในเอกสารสำรองเงินเพื่อก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับรายการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๒. จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินกันเหลือมปี) ส่งให้กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือนจนกว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ ทั้งนี้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในขั้นตอนการบริหารสัญญา ให้ประสานกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

(นายสมคิด จันทมฤก)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



เอกสารแนบ ๑ - ๒



Change
For Good
กระทรวงมหาดไทย